

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยจำสืบเอกนพตล คนตรง นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายดังกล่าวแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญ หรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประเมิน โดยเฉพาะแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่า OIT ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้เข้ามามีบทบาท ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น

ภาพนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จ่าสิบเอกนพดล คนตรงได้มอบนโยบาย  
ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts โดยแจ้ง  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำนโยบายดังกล่าวแจ้งแก่พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างทุกคน



ภาพปลั้ตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างนายเรืองฤทธิ์ ทองศรี พร้อมด้วยหัวหน้า  
ส่วนราชการ นำนโยบายดังกล่าวแจ้งแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดอนช้างทุกคน

